

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 176 /GDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quận 7, ngày 30 tháng 01 năm 2024

V/v tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trường học dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn và trong năm 2024 tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Quận 7

Kính gửi:

- Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS (CL&NCL);
- Giám đốc Trung tâm GDTX- GDNN.

Căn cứ Công văn số 571/SGDĐT-CTTT ngày 29 tháng 01 năm 2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trường học dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn và trong năm 2024 tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng các đơn vị thực hiện nghiêm túc các nội dung như sau:

1. Công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông

a. Rà soát việc tổ chức ký cam kết của cha mẹ học sinh (hoặc người giám hộ) với nhà trường về việc không giao mô tô, xe máy cho học sinh khi chưa có giấy phép lái xe, chưa đủ tuổi theo quy định pháp luật; cam kết đội mũ bảo hiểm cho học sinh khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện xe hai bánh chạy bằng điện.

b. Các cơ sở giáo dục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động và học sinh khi tham gia giao thông phải nghiêm túc chấp hành pháp luật về ATGT, tuân thủ hiệu lệnh và hướng dẫn của lực lượng chức năng; nhường nhịn, giúp đỡ lẫn nhau; chủ động tham gia giao thông an toàn và thực hiện các quy định: đã uống rượu, bia - không lái xe; không phóng nhanh, vượt ẩu; không chở quá số người quy định; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện; phòng tránh tai nạn đường ngang đường sắt và đường thủy nội địa; không sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông; v.v...

2. Công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trường học

a. Tăng cường công tác tuyên truyền cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và giáo dục học sinh thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn trật tự xã hội, thực hiện nghiêm các quy định về quản lý và sử dụng pháo, không tham gia các tệ nạn xã hội, không để xảy ra các vi phạm liên quan đến pháo nổ, trật tự an toàn giao thông; nâng cao kỹ năng về phòng, chống tai nạn thương tích tại đơn vị trong dịp Tết.

b. Thực hiện nghiêm việc phân trực và bảo vệ cơ quan, trường học trong dịp nghỉ Tết; phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng của địa phương bảo đảm an toàn tuyệt đối cơ sở vật chất, phòng, chống cháy nổ và bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trường học.

c. Thực hiện tốt công tác quản lý và tổ chức các lễ hội tại đơn vị theo quy định, bảo đảm an ninh trật tự và đảm bảo an toàn tuyệt đối khi tổ chức các hoạt động lễ hội, vui xuân và các hoạt động khác; cần tổ chức các hoạt động thiết thực, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc tại đơn vị dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội Xuân 2024.

3. Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm

a. Truyền thông công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa Lễ hội Xuân 2024 trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh: không mua thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh không đảm bảo an toàn; không mua sản phẩm thực phẩm không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu ôi thiu, mốc, hỏng. Không nên mua, tích trữ quá nhiều thực phẩm trong ngày tết để tránh sử dụng sản phẩm không tươi, mất dinh dưỡng, hoặc mốc hỏng. Khẩu hiệu tuyên truyền: “Đảm bảo an toàn thực phẩm, đảm bảo dinh dưỡng đa dạng để tăng cường sức khỏe”.

b. Triển khai hiệu quả các hoạt động: vệ sinh phòng bệnh, đảm bảo an toàn thực phẩm, cung cấp đủ nước uống, nước sạch và thường xuyên vệ sinh môi trường tại các cơ sở giáo dục, các trường học; tổ chức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của học sinh, cán bộ, giáo viên về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

4. Công tác phòng cháy, chữa cháy mùa hanh khô, dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn và trong năm 2024

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 7355/KH-SGDĐT ngày 14 tháng 12 năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về thực hiện hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho học sinh, học viên và sinh viên; tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố; văn bản số 5244/SGDĐT-CTTT ngày 15 tháng 9 năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác đảm bảo an toàn trường học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố.

Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm về công tác đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ, đặc biệt các chương trình Hội trại Xuân, Lễ hội âm thực, văn nghệ và các hoạt động khác tại đơn vị dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội Xuân 2024.

Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

